



Bức thư cho bạn Y-khiên em với việc chị em đánh phàn ở trường

Chị HỮU-TÁU. ... Em phải giữ lấy, đừng có theo đòi chị em mà hư thân. V nghe chị Lan-Ngọc nói rằng ở trường lối này phong trào đánh phàn nổi sơn thành lắm. ...

Nói lại một lần nữa là em không mong cái bằng. Bấy nhiêu chị đã rủ lòng em trước san thế nào; nói chị việc đánh phàn buổi son, là việc bao tiền tiền công, để về bỏ cho đường học vấn mà lại có hại nhiều thì em đâu có chịu.

Thưa chị, cái tâm lý làm tốt ai lại không có? Hướng chị ở chốn đó bởi này, khi đi ra ngoài đường trăm mắt của các cậu thiên niên một trang lưa chấu vào, hoặc khi vào một nhà hàng nào mua món gì, họ thấy mình lại xé quá, tuy họ không nói, chứ họ tỏ ra cái thái độ kính trọng em lắm. ...

Việc son phấn em không giảm nói lời, vì còn nhiều em nữa: Một là nhà em nghèo, thầy mẹ em răn cho em đi học để là may rồi. ...

Từ khi đến bằng Sơ đẳng ở tỉnh đến nay, em xa chị. Tuy xa một mà lòng chẳng xa, thơ từ vẫn qua lại. Khi ở lớp chị đã biết cái chí học của em là sao thì nay em vẫn giữ một mực; có khác chăng là em càng ngày càng lớn, trí nghĩ càng ngày càng thêm. ...

Kính chị, Nguyễn-thị-Tường-Lương (Huê)

Kỳ hội đồng ban biểu Trưng-kỳ năm nay

Như tin báo đã đăng trước, việc Trưng-kỳ năm nay đã họp lần đầu hôm 10 Octobre. ...

Theo chương trình đã định, Hoàng Thượng không đến chủ tọa là khai mạc hội đồng mà qua khán sự cũng không. Tuy vậy hai nghi cũng vẫn có vẻ hai bài diễn văn. ...

4 hội viên). Lại cũng không bầu được một lần 7 người, rồi 7 người ký lại bầu Nghị trưởng... như mọi năm, riêng chức người mới. ...

Có 4 ông ra tranh Chánh Thư ký: Nguyễn-quốc-Tây (Quảng-nam), Lê-thanh-Cánh (Thừa-thiên), Phạm-vân-Quảng (Hà-tĩnh) và Trần-bá-Vinh (Nghệ-an). ...

Nhẹ hóa nặng

Những em trẻ mấy mặt học được, vì cười ít nói, bụng to đi rôm, da thì xanh xao, đại tiện thành hơi, người dần dần là mặt phôi Cam-tích. ...

ĐÀNG-VIỆT, TÂN-HIỆP-LIỆT

Trước báo quốc đã đăng... báo quốc đã đăng... báo quốc đã đăng... báo quốc đã đăng... báo quốc đã đăng...

Muốn giữ da mặt cho mịn và tươi nên dùng CRÈME DE BEAUTÉ VAN-HOÀ. Includes image of a woman's face and a jar of cream.

TRÀ LỜI

Công ông PHAN BÀI Đại lộ (Quảng-nam) Có được thơ ông, nhưng việc chung mà một mình ông đứng gọi, không ai chứng kiến, lại viết chữ ở không đề, chỉ ký tên sống, nên bản báo miễn đăng.

THUỐC HO CHIẾN THẮNG

Thuốc này là một loại thuốc... thuốc này là một loại thuốc... thuốc này là một loại thuốc... thuốc này là một loại thuốc...

NÊN QUÍ ĐỒNG TIỀN

Đánh giầy-thép lấy hàng gập, nhỏ đồng tiền... đánh giầy-thép lấy hàng gập, nhỏ đồng tiền... đánh giầy-thép lấy hàng gập, nhỏ đồng tiền...

TẠI LAM SAO NGƯỜI TA GỌI LÀ SAVON 72 PHẦN DẦU. Có người viết thư hỏi chúng tôi nghĩa chữ 72 phần dầu là trong Savon Việt Nam mà nhiều savon khác không có. ...

Ngày 10, đúng 9 giờ mai, là khai mạc do quan Thượng bộ Lại chủ tọa, vì như trên kia đã nói, Hoàng Thượng không đến. ...

Ta phải giúp nhau

Thuộc là việc của thời thế nhất và quan hệ nhất với linh mệnh người, thế mà người nam ta lại coi làm thường, không ít kẻ còn thuộc nam, mà chỉ ham chuộng thuộc bắc, làm cho nghề thuộc nam phải tiêu diệt, mà do nhu cầu sinh sống đi ở sống nghèo. ...

HÓA ĐỒ M CHỈ KHẢI (thủy-hoàn) Trị các chứng HO. Tham-Thiên-Đường 28-30-32 RUE FOU-TCHÉOU HAIPHONG.

NÊN CHÚ Ý Muốn dùng Dầu chủ Thọ cho khỏi lầm, trước khi mua xin nhìn kỹ cái tên cho giống như cái tên dưới đây: DẦU CHỦ THỌ. Includes images of medicine bottles.



